

## จดหมายข่าว ฉบับ 3/2566

ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคาร  
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC Center)

**1** งานมอบฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2565 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องคัทลียา 1 โรงแรมราม่า การ์ดีเด็นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 122 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ สิ้นสุข ประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ตำแหน่ง ณ วันที่จัดงาน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน) เป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีอาคารที่ได้รับฉลากแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานระดับดีเด่น จำนวน 4 อาคาร, ระดับดีมาก 9 อาคาร และระดับดี จำนวน 9 อาคาร โดยสำหรับอาคารที่ได้รับฉลากระดับดีเด่น มีรายชื่อดังต่อไปนี้ อาคารเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ อาคาร 1, สตาบันบัณฑิตศึกษาจุฬารัตน์ อาคาร 2, อาคารเรียนอเนกประสงค์ และปฏิบัติการ อาคาร A และ B และมีหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับอาคารที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 อาคาร จาก 25 หน่วยงาน



**2** สัมมนาครั้งที่ 5 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม การสัมมนา จำนวน 33 คน โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โดยในครั้งนี้มีโอกาสให้บุคคลที่สนใจสามารถรับฟังการสัมมนาผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วย โดยข้อสงสัยที่เป็นที่ถกเถียงกันคือ การกำหนดราคากลางในการตรวจประเมินแบบอาคาร ซึ่งได้มีการเสนอแนะแนวทางในการคิดราคาตรวจแบบ เช่น การคิดจาก man-month หรือ



ตามความยากง่ายของแบบอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยในประเด็นของการต่ออายุหนังสือรับรอง ซึ่งทาง ww. รับปากในการนำไปปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป







**3** ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 และครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างและตัวแทนจากสำนักงานเขตต่างๆ รวมถึงตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพเข้าร่วมการประชุมรวม 87 คน โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพล รุ่งประแสง หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่ และนายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงานเป็นประธานในการเปิดการประชุมกลุ่มย่อย โดยเนื้อหา



เป็นการพูดถึงแนวทางในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรคที่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานพบเจอ ในขั้นตอนของการขออนุญาตก่อสร้างหรือขออนุญาตเปิดใช้งานอาคาร รวมถึงการเสนอแนะแนวทางเพื่อพัฒนา

ให้กฎหมายอาคารด้านการอนุรักษ์พลังงานสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และมีส่วนช่วยในการให้ความชัดเจนต่อขอบเขตการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขต

**4** เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2566 ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC Center) มีโอกาสออกบูธในงาน Thailand Building Fair ณ ไบเทค บางนา ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาคารนวัตกรรมอาคารเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของการทำงานและอยู่อาศัย ตลอดจนเทคโนโลยีโซลูชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในงานครั้งนี้ BEC Center ถือโอกาสประชาสัมพันธ์ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย BEC แก่ผู้ที่สนใจ และต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหัวข้อ “BEC Building Energy Code & Design หลักเกณฑ์อาคารประหยัดพลังงาน



(BEC)” เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน และรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากนายณัฐพล รุ่งประแสง หัวหน้ากลุ่มกำหนดและควบคุมมาตรฐานอาคารใหม่

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้บรรยาย ในหัวข้อดังกล่าว

### ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (BEC Center)

อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล : [2e.center@gmail.com](mailto:2e.center@gmail.com) เว็บไซต์ : [www.2e-building.dede.go.th](http://www.2e-building.dede.go.th) โทรศัพท์ : 0-2225-2412

โทรสาร : 0-2225-2412 Facebook : BEC Center